

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สพม.สุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

รายการ ที่	ผู้วิจัย	ตำแหน่ง	โรงเรียน	ชื่อเรื่องวิจัย	รางวัล		
					ผลงานวิจัยระดับคุณภาพ	ดีเยี่ยม	ดีมาก
1	นายไชยพร สำราญสุข	ครู	บัวเชดวิทยา	ผลการฝึกด้วยโปรแกรมยางยืดที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบัวเชดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
2	นางสาวจินตนา ชัยนิตย์	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และทักษะการคิดวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ Health and Welfare ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
3	นายจรัส อนุพันธ์	ครู	บัวเชดวิทยา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปีโตรเลียม ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์		ดีมาก	
4	นางสาวรัตณี แสงมาศ	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบInquiry Cycles: 5Es โดยใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ดีเยี่ยม		
5	นางสาวภคอร จันทะเวช	ครู	บัวเชดวิทยา	การปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
6	นางสาวลีลา สมบุญเรือง	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส	ดีเยี่ยม		

				ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)			
7	นางสลินา ปีบกลาง	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
8	นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ	ครู	บัวเชดวิทยา	พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My Daily Expressions ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รายวิชาIntensive English 6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ดีเยี่ยม		
9	นางธีราพร เดิมทำรัมย์	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง food and drink ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
10	นางบังอร ช่อลำดวน	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อแก้ปัญหาทักษะ การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง All about me ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วย กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
11	นางสาวธีรรัตน์ คงทน	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หน่วยการ เรียนรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
12	นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อแก้ปัญหาทักษะการ สื่อสารภาษาญี่ปุ่นเรื่อง かいもの ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	ดีเยี่ยม		

				5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)			
13	นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง Food and Drink ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
14	นายณัฐวิชัย ธนพงษ์พรธนา	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือบนในกีฬาบอลเลย์บอลของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7		ดีมาก	
15	นางสาวณัฐนิชากร ศรีบริบูรณ์	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ตามแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
16	นายณัฐพงษ์ ฟองนวล	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้เกมในการช่วยสอน กับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
17	นางสาวนันทิยา ชัยสว่าง	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาผลการเรียนรู้หลักภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการสอนผ่านกระบวนการเกม เรื่อง คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
18	นางสาววัลลภา ภูมิสูง	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาความสามารถด้านหลักภาษา เรื่องประโยคในภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้เกมในการช่วยสอน กับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและทักษะการคิด	ดีเยี่ยม		

				วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการศึกษา ชั้นเรียน (Lesson Study)ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)			
19	นางสาวณัฐกฤตา ปัตตลาโพ	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และ ทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ 6 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้น เรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
20	นางสาวโอภารัตน์ เจือจันทร์	ครู	บัวเชดวิทยา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	ดีเยี่ยม		
21	นายไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒน์	ครู	บัวเชดวิทยา	การพัฒนาความสามารถด้านหลักภาษาเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมผสมผสานการเล่นพื้นเมือง ในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบัวเชดวิทยากับกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยการศึกษาบทเรียน (lesson Study) บนพื้นฐาน BUACHED Method Model ภายใต้กรอบแนวทาง BUACHED PLC Model System	ดีเยี่ยม		
22	นายธนิต คงเจริญสุข	ครู	สุรพิณฑ์พิทยา	การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรม BTS	ดีเยี่ยม		
23	นายจิระพงษ์ ปะกาโส	ครู	สุรพิณฑ์พิทยา	การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีของโซลิตาน โคคาย	ดีเยี่ยม		
24	นางชุตินา ภูมิศาสตร์	ครู	สุรพิณฑ์พิทยา	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้แอปพลิเคชัน vondergo สำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในรูปแบบเกมแข่งขัน ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การลำเลียง สารเข้าและออกจากเซลล์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ดีเยี่ยม		

25	นางสาวสุภาวดี ผูกดวง	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องสารบริสุทธิ์		ดีมาก	
26	นางสาววนิดา ฮาตระกูล	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Application Wood wall ในวิชาภาษาอังกฤษ 4 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2563 โรงเรียนสุรพินท์พิทยาศาสตร์	ดีเยี่ยม		
27	นางสาวรุจิรา ฉายล่อ	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	พัฒนาความสามารถด้านทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานการคำนวณ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอนของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล	ดีเยี่ยม		
28	นางพัชรากร สุมา	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนกลางโดยใช้บัตรคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิชาภาษาจีนสื่อสาร3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยาศาสตร์	ดีมาก		
29	นางสาวกฤติญา เทียนชัย	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	ใช้เทคนิคการขับร้องพัฒนาการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุรพินท์พิทยาศาสตร์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
30	นางสาวรัตนวีดี ทองมนต์	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรพินท์พิทยาศาสตร์	ดีเยี่ยม		
31	นางสาวปาลิดา ไชยโพธิ์	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง Fabulous Food ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุรพินท์พิทยาศาสตร์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
32	นายสวัสดิพงษ์ คงดี	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	ผลของการใช้โปรแกรม Google Meet, Google Form และแอปพลิเคชัน Line ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม9(10)		ดีมาก	
33	นายธีระพล ประทุมโต	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	การสำรวจความพึงพอใจในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการเปิดชั้นเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์	ดีเยี่ยม		

34	นายสุรัตน์ กองทอง	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	การพัฒนาแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยาศาสตร์	ดีเยี่ยม		
35	นายนรากร บุญปก	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การเลื่อนขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ดีเยี่ยม		
36	ว่าที่ร้อยตรีพรพงศ์ นวลศิริ	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CAMP Model ด้วยโปรแกรม GeoGebra ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ดีเยี่ยม		
37	นางณัฐธิดา หงษ์ทอง	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรม ATMS	ดีเยี่ยม		
38	นางสาวประภัสสร แสงกล้า	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	พัฒนาผลการเรียนรู้ สารศาสนา ศิลธรรมและจริยธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมตามรูปแบบสมองเป็นฐาน	ดีเยี่ยม		
39	ว่าที่ร้อยตรีชัยศรี ก้านอินทร์	ครู	สุรพินท์พิทยาศาสตร์	การใช้สื่อการสอน Quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2	ดีเยี่ยม		
40	นางสาวนิรันดร์ อินทะกุล	ครู	เมืองบัววิทยา	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเรียนไฟฟ้าเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองบัววิทยา	ดีเยี่ยม		
41	นางรุ่งฤทัย กลีบผดุง	ครู	เมืองบัววิทยา	พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (On-Hand) เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองบัววิทยา	ดีเยี่ยม		
42	นางสายฝน เจริญรัมย์	ครู	เมืองบัววิทยา	รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย พื้นฐาน5 (ท23101) หน่วยการเรียนรู้กลุ่มคำและประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3		ดีมาก	

43	นางภัสชากาญจน์ เปี่ยมเจริญวรากร	ครู	เมืองบัววิทยา	การพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ ประโยคในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3		ดีมาก	
44	นางสาวอนงค์ ปาसानะตั้ง	ครู	เมืองบัววิทยา	รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การใช้โปรแกรมจำลองการเขียนโปรแกรม Kid Bright เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดีเยี่ยม		
45	นางสาวรสสุคนธ์ สมนึก	ครู	เมืองบัววิทยา	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		ดีมาก	
46	นางสาวณัฐวี ทองดา	ครู	เขื่อนเพ็ญวิทยา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563	ดีเยี่ยม		
47	นางอรอนงค์ ศรีมงคล	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา		ดีมาก	
48	นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข	ผู้อำนวยการ	นารายณ์คำผงวิทยา	ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่ส่งเสริมความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ดีเยี่ยม		
49	นายธนะรัตน์ ทองสุก	ครู	ห้วยจรงวิทยา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ (ว23205) เรื่องการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนห้วยจรงวิทยา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share)	ดีเยี่ยม		
50	นางสาวพัชรรกร ยิ่งยงยุทธ	ครู	ห้วยจรงวิทยา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ดีเยี่ยม		

51	นางวิภาภรณ์ สวยรูป	ครู	ห้วยจรงวิทยา	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี4 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิตโดยใช้โปรแกรมเว็บล็อก (Weblog) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดีเยี่ยม		
52	นายสาธิต จันทรแดง	ครู	ห้วยจรงวิทยา	การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยจรงวิทยา		ดีมาก	
53	นายไพบูรณ์ เมินขุนทด	ผู้อำนวยการ	พญารามวิทยา	รายงานผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพญารามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33	ดีเยี่ยม		
54	นางสาววิยะดา ขอนตุ๋	ครู	พญารามวิทยา	การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ดีเยี่ยม		
55	นางสุรรัตน์ จุ้ยกระยาง	ครู	พญารามวิทยา	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 1 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom cloud meeting ร่วมกับการใช้สื่อ Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ดีเยี่ยม		
56	นายนครินทร์ เชี่ยวชอบ	ครู	วีรวัฒน์โยธิน	THE DEVELOPMENT OF ENGLISH VOCABULARY THROUGH PROJECT BASED LEARNING (PBL) IN GRADE 10 OF WEERAWATYOTHIN SCHOOL	ดีเยี่ยม		
57	นางสาวจตุรพร นรสาร	ครู	วีรวัฒน์โยธิน	การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning: CBL)	ดีเยี่ยม		
58	นางสาววารุณี กว้างขวาง	ครู	วีรวัฒน์โยธิน	การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้5โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ในรายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน		ดีมาก	



59	นางนิรมล ทองปน	ครู	สุรินทร์พิทยาคม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
60	นางสาวจุฬา สุภิมารส	ครู	สุรินทร์พิทยาคม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT (Team Game Tournament)	ดีเยี่ยม		
61	นางสาวพัชรินทร์ คงยืน	ครู	สุรินทร์พิทยาคม	การแก้ไขปัญหาการใช้สื่อการสอน ในรายวิชาชีววิทยา 1 โดยใช้ Application 3D Cell ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม	ดีเยี่ยม		
62	นางสุกัญญา ทองกลาง	ครู	สุรินทร์พิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรซูโซทัย รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบGPAS 5 STEPS	ดีเยี่ยม		
63	นายโกวิท ชัยทัฬห	ครู	สุรินทร์พิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม โดยใช้ชุดการสอนการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน	ดีเยี่ยม		
64	นายธนกร แก้วพินิจ	ครู	สุรินทร์พิทยาคม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกหัด กฎหมายในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม	ดีเยี่ยม		
65	นายมานพ หอมจันทร์	ครู	สุรินทร์พิทยาคม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 3 หน่วยที่ 1 เคลื่อนกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่เน้นทักษะทางคณิตศาสตร์	ดีเยี่ยม		
66	นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา	ครู	โนนเทพ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 เรื่อง First Conditional Sentence โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	ดีมาก		

67	นางสาวพิชานันท์ สูงยิ่ง	ครู	โนนเทพ	การศึกษาการปรับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนโนนเทพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในรายวิชา ฟิสิกส์ 6 รหัสวิชา ว33206 โดยการสอนแบบร่วมแรง ร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		ดีมาก	
68	นางสาวกมลวรรณ รัตนตรัยวงศ์	ครู	โนนเทพ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	ดีเยี่ยม		
69	นางสาวกุสุมา นาคะเกศ	ครู	แรววิทยา	การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สารสนเทศ วิชา ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1		ดีมาก	
70	นายอิทธิพล จิตรแมน	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาชุดฝึกทักษะรายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดีเยี่ยม		
71	นางสาวกมลศรี สายพันธ์	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบการประเมินผลย่อย/ระหว่างเรียน		ดีมาก	
72	นางปารณีย์ ชัยยิ่ง	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม	ดีเยี่ยม		
73	นางสาวมณีนรัตน์ สุขดี	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การศึกษามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม		ดีมาก	
74	นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การศึกษามผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา ส32103 สาระ เศรษฐศาสตร์ เรื่อง การเงินการคลัง ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม	ดีเยี่ยม		
75	นายศาสตราวุธ มีดี	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค จิกซอร์ (Jigsaw)	ดีเยี่ยม		

76	นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย์	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ดีเยี่ยม		
77	นางชญานิศ สมานมิตร	พนักงานราชการ	ขนาดมอญพิทยาคม	การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โดยใช้สื่อการสอนMicrosoft Power point		ดีมาก	
78	นางสาวธัญธิญา มาแนม	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	ผลการใช้รูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน (5 Steps) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ) เรื่องธรณีประวัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม	ดีเยี่ยม		
79	นายภาณุ ครอบเพชร	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการแบ่งปันข้อมูล		ดีมาก	
80	นายวสิษฐ์พล ศิริวงษ์	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม		ดีมาก	
81	นางสาวอุษา หล้าหมื่น	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้		ดีมาก	
82	นายฐปนวัฒน์ มรกต	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยฟังก์ชันลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบฝึกทักษะ		ดีมาก	
83	นายภิญญา สุจินพรัหม	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การฝึกตารางเก้าช่องที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/1 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม		ดีมาก	
84	นางสาววิรัชญา สุ่มนทา	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในแนวตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA	ดีเยี่ยม		

85	นายสัจด์ จันทรพลี	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์	ดีเยี่ยม		
86	นางรั่มภรดา เครือศรี	ครู	รัตนบุรี	ผลการใช้การสอนอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
87	นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว	ครู	รัตนบุรี	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยวิธี SQ3R รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนบุรี ปีการศึกษา 2563	ดีเยี่ยม		
88	นายทวีชัย กลีบบัว	ครู	รัตนบุรี	การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดีเยี่ยม		
89	นางเสน่ห์ พุฒตาล	ครู	รัตนบุรี	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ English Around Me ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยใช้ชุดแบบฝึก	ดีเยี่ยม		
90	นางสาวสุนันทา นาเจริญ	ครู	รัตนบุรี	การพัฒนาทักษะการสะกดคำและอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ด้วยชุดแบบฝึกทักษะโฟนิก (Jolly Phonic) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ดีเยี่ยม		
91	นางสาวสุภาพ พบบุญ	ครู	รัตนบุรี	การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด (mind map) ผ่านกระบวนการ PLC ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
92	นายธิตีสรณ์ บุชาทิพย์	ครู	ศรีรามประชาสรรค์	การพัฒนาบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคิดค่าไฟฟ้า ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)	ดีเยี่ยม		

93	นายรณกฤต ผลแมน	ครู	สำโรงทาบวิทยาาคม	การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิमानและการวิเคราะห์เนื้อหา	ดีเยี่ยม		
94	นายอนุวัฒน์ แก้วลอย	ครู	สำโรงทาบวิทยาาคม	การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบันได 4 ชั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาาคมอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
95	นางจันทิรา เกตุโสระ	ครู	ท่าตูมประชาเสริมวิทย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Gerund สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
96	นางสาวธนกานต์ เบิกบาน	ครู	ห้วยจรงวิทยา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT	ดีเยี่ยม		
97	นางแว่นแก้ว พิงค์คานนท์	ครู	สุรวิทยาคาร	ผลการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้การมัดย้อมผ้าสีธรรมชาติจากพืชในบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
98	นายธรรค์พงษ์ นานวล	ครู	สุรวิทยาคาร	รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย1 รหัสวิชา ส21102 เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เน้นทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C จากภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์โดยใช้คำถาม WH Question สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์	ดีเยี่ยม		
99	นางสาวชนิดาภา แก้วจำปา	ครู	หนองสนธิวิทยา	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเซต ตามแนวคิดแบบย้อนกลับ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI	ดีเยี่ยม		

100	นางสาวบัวผัน แก้วคำ	ครู	หนองสนทิวทยา	การพัฒนาทักษะการแสดงกลองยาว โครงการอุทยานดนตรี บูรณาการ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ของนักเรียนกิจกรรมสร้างศิลป์ถิ่น อีสาน โรงเรียนหนองสนทิวทยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย	ดีเยี่ยม		
101	นางสาวสิริพร คงดี	ครู	หนองสนทิวทยา	รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนหนองสนทิวทยา อำเภอจอมพระ จังหวัด สุรินทร์	ดีเยี่ยม		
102	นางสาวสุพรรณิ มณีศรี	ครู	หนองสนทิวทยา	การพัฒนาผลการเรียนรู้หลักการไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาล (tense) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองสนท ิวทยา อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
103	นายธนกฤต ศิริโคม	ครู	หนองสนทิวทยา	การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน Online วิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	ดีเยี่ยม		
104	นางกรองแก้ว โภคาสุข	ครู	หนองแวงวิทยาคม	การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus	ดีเยี่ยม		
105	นางสาวไพรัฐ ไพบเราะ	ครู	หนองแวงวิทยาคม	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การสอนพุทธประวัติโดยใช้ VDO ประกอบการสอนพุทธประวัติ ตอนประสูติรายวิชาสังคมศึกษาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม	ดีมาก		
106	นางสาวอำภา น้ำหวาน	ครู	หนองแวงวิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ดีมาก		
107	นางอนงค์ ถาวรกาย	ครู	หนองแวงวิทยาคม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ อ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ดีมาก		
108	นายปิยณัฐ กองสุข	ครู	หนองแวงวิทยาคม	การปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5รายวิชาสังคมศึกษา			ดี
109	นายภัทรพงศ์ ไยชวด	ครู	หนองแวงวิทยาคม	การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 รายวิชา สังคมศึกษา			ดี

110	นายสุวรรณ ถวิลทวัญ	ครู	หนองแวงวิทยาคม	ความพึงพอใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน line และ Google Meet ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม		ดีมาก	
111	นายสังวาลย์ ทาป้อ	ครู	หนองแวงวิทยาคม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์		ดีมาก	
112	นายอนุพงษ์ กลุ่มยา	ครู	มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์	พัฒนาทักษะวิชาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ ในพระอุปถัมภ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์		ดีมาก	
113	นางศศลักษณ์ สมชื่อ	ครู	วีรวัฒน์โยธิน	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาสังคมศึกษา 4 เรื่อง นักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ดีเยี่ยม		
114	นางฐิธิญญรัตน์ บุตรงาม	ครู	ท่าตูมประชาเสรมวิทย์	การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ		ดีมาก	
115	นายณรงค์ศักดิ์ สุदारักษ์	ครู	แรววิทยา	การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนจริง โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ดีเยี่ยม		
116	นางอำพา ปรากูชื่อ	ครู	ท่าตูมประชาเสรมวิทย์	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ดีเยี่ยม		
117	นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร	ครู	ท่าตูมประชาเสรมวิทย์	การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เวลาและศักราชใครว่าไม่สำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ดีเยี่ยม		
118	นางสาววิสุดา ทองแสง	ครู	ท่าตูมประชาเสรมวิทย์	เรียนรู้ผ่านเกมเศรษฐีเพื่อการศึกษาอาณาจักรรัตนโกสินทร์		ดีมาก	
119	นางสาวชนิษฐา สมใจ	ครู	ท่าตูมประชาเสรมวิทย์	การพัฒนาชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การออมและการลงทุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ดีเยี่ยม		
120	นางวัลย์ลิกา สุรินทร์บุรณ์	ครู	ทุ่งมนวิทยาคาร	การพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play)		ดีมาก	

121	นางสาวกัญญาภรณ์ รักมิตร	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการวัดพื้นที่ โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2		ดีมาก	
122	นางสาวกัญญลักษณ์ จั้วจันทิก	พนักงานราชการ	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1โดยใช้นิทานสุภาษิต		ดีมาก	
123	นางสาวนันทิตา พรหมอ่อน	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอน DR-TA ร่วมกับโปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563	ดีเยี่ยม		
124	นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์	ดีเยี่ยม		
125	นางสาวรัชดา ล้อทองกุล	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของไหล วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว33205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ดีเยี่ยม		
126	นางสาววรรณภา อินกะนอน	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ โดยใช้การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ร่วมกับใบความรู้	ดีเยี่ยม		
127	นางสาววิจิตรา ใจดี	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้แผนผังความคิดประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ LT	ดีเยี่ยม		
128	นางสาวสุมาลี วงศ์หอม	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	ผลการสอนรูปแบบการสอนแบบโครงงาน STEM ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาเคมี 6 (เคมีกับการแก้ปัญหา)	ดีมาก		
129	นางสาวอ้อมใจ สาระดี	ครูอัตราจ้าง	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาและแก้ปัญหาให้นักเรียนชายไม่กล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ กรณีศึกษานักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563	ดีมาก		



130	นายณภา ปุญยะสาร	ครู	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีกีตาร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์		ดีมาก	
131	นายเจษฎา ลาภจิตร	ผู้อำนวยการ	ประดู่แก้วประชาสรรค์	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาด้วย กระบวนการActive Learning โดยใช้ PDS Model : กรณีศึกษา โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ และกศน. อำเภอโนนนารายณ์		ดีมาก	
132	นางชนิดาภา บุญยะรัตน์	ครู	ศรีปทุมพิทยาคม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบอาหารสำหรับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค Flipped Classroom เพื่อเรียนรู้จากนอกห้องเรียน	ดีเยี่ยม		
133	นางกชพร ชุมเพชร	ผู้อำนวยการ	ชุมพลวิทยาสรรค์	ผลการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้ CWS – MODEL	ดีเยี่ยม		
134	นายจรัส พิเลิศ	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการใช้ KAHOOT	ดีเยี่ยม		
135	นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎอนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม		ดีมาก	
136	นางสาวศิรดา ชัยสุวรรณ	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การศึกษามโนคติวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีแบบเปรียบเทียบ(Analogy) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ดีเยี่ยม		
137	นางจันทราภา งามศิริ	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดีเยี่ยม		
138	นางสาวอัจฉราวลัย สิงห์ภูงา	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมชุมชนคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม A-MATH กิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์	ดีเยี่ยม		

139	นางอำไพ ฉิมงาม	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ดีเยี่ยม		
140	นายพนนันทน์ วิจารณ์	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์	ดีเยี่ยม		
141	นางสาวสรลพร ถนัทรอบ	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Perfect Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับ Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ดีเยี่ยม		
142	นายวรวิทย์ ภูแก้ว	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การสอนซ่อมเสริม เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม		ดีมาก	
143	นางอัญญาเชิญ จันทรอกษิชาติกุล	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาจีน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน(Task Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์	ดีเยี่ยม		
144	นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ชั้น (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนคติ	ดีเยี่ยม		
145	นายสุริยะ สร้อยแสง	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ด้วยจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบโครงงานหุ่นยนต์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ชั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา	ดีเยี่ยม		
146	นางธัญพิชชา ศรีสมบัติ	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์	ดีเยี่ยม		

147	นางสาววิไลรัตน์ งามนตรี	ครู	ชุมพลวิทยาสรรค์	รายงานผลการวิจัยบทเรียน (Lesson study) โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา (PANORAMA) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1		ดีมาก	
148	นางเกษร ศรีจำปา	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยการจัดการเรียนรู้ แบบรวมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปการศึกษา 2563	ดีเยี่ยม		
149	นางทัศนาศี สีสาน	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรขาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ชุดการเรียนรู้		ดีมาก	
150	นางธัญญพัทธ์ ผูกรัมย์	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	ผลของการใช้เทคนิคการสอนโดยมีกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ที่มีผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา		ดีมาก	
151	นางวชิราภรณ์ มั่นคง	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ระหว่างการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนผ่านโปรแกรม Google classroom และการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนผ่านโปรแกรม เฟซบุ๊กไลฟ์สด เรื่อง การอ่านวินิจสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ดีเยี่ยม		
152	นางสมใจ จิตศิริไพบูลย์	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มวลอะตอม วิชาเคมี2 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2563		ดีมาก	
153	นางสาวอุษาสีธี แดงงาม	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ดีเยี่ยม		
154	นางสาวนลินี สูงยิ่ง	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอน ช่อมเสริมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2563	ดีเยี่ยม		

155	นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง คะแนนมาตรฐาน โดยใช้ชุดสื่อประสม ของนักเรียน ม.6		ดีมาก	
156	นางสาววรรณิกา แผ่นทอง	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง Passive Voice โดยเทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ดีเยี่ยม		
157	นางสาววราภรณ์ ศิลาสัย	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์โดยใช้รูปแบบ GOCQF ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม และสมรรถนะดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดีเยี่ยม		
158	นางสาวศิริพร พุทธระสุ	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Apps for Education ในรายวิชาสังคมศึกษา ส32105 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ดีเยี่ยม		
159	นางสาวสโรชา ศรีสะอาด	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ดีเยี่ยม		
160	นางสุทัศนีย์ ใจกล้า	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพ สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (5 STEPs) ร่วมกับกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	ดีเยี่ยม		
161	นายชาญชัย ผสมวงศ์	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ดีมาก		
162	นายณัฐพล แสงทวี	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์โดยใช้รูปแบบ GOCQF ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์3 และสมรรถนะดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดีเยี่ยม		

163	นายสุริยะ จิตรจำ	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การเรียนดนตรีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนดนตรีด้วยเทคโนโลยีผ่านApplication	ดีเยี่ยม		
164	ว่าที่ร้อยตรีพยงค์ สันทาลุณย์	ครู	นารายณ์คำผงวิทยา	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564			ดี
165	นายสุรชัย กุศลรัตน์	พนักงานราชการ	พนาสนวิทยา	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การสอนเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ Power Point รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563			ดีมาก
166	นางณัฐธนิชา นามวงศ์	ครู	แคว้นวิทยา	รายงานการใช้ชุดฝึกการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ดีเยี่ยม		
167	นายสุวิจิต สมยิ่ง	ครู	ขนาดมอญพิทยาคม	การพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ดีเยี่ยม		

**คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วย**

๑. นางสุนทร ขวัญดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ  
(ปร.ต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
๒. นายวัชร สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ  
(ปร.ต. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
๓. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
(ปร.ต. สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม)
๔. นายรวิชอุทุมม์ ทองแมน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ  
(ปร.ต. สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา)